

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

PHỤ NỮ THÁI BÌNH

Tích cực xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thăm tổ hợp tác đan ghế nhựa xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình).

Trong lĩnh vực y tế, xã hội, chị em luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc; đặc biệt, trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, phụ nữ Thái Bình đã

có mặt ở hầu hết các mặt trận. Tại các cơ sở y tế, các y bác sĩ, nhân viên y tế không quản ngày đêm tận tình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Covid-19, nhiều

chị em còn xung phong tình nguyện đến công tác tại các tâm điểm dịch như Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh... Tại địa phương, chị em tích cực tham

gia các tổ Covid-19 cộng đồng, đảm nhận bếp ăn tại khu cách ly, tiếp nhận, phân chia, vận chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân. Nhiều cơ sở hội xuất hiện các mô hình phòng, chống dịch Covid-19 thiết thực như: "Đi chợ giúp dân", "Bếp cơm mùa dịch", "Gặt lúa giúp gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19", trao tặng khẩu trang, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các khu cách ly, phòng tỏa. Đặc biệt, phụ nữ Thái Bình tích cực, hăng hái hưởng ứng thực hiện chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động. Năm 2021, các cấp hội đã vận động các nguồn lực phòng, chống dịch tổng trị giá 5,8 tỷ đồng. Qua đó thể hiện rõ vai trò chủ động, đi đầu của tổ chức hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Trong lĩnh vực kinh tế, nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế được các cấp hội đặc biệt chú trọng tổ chức thực hiện như tạo điều kiện cho hội viên vay vốn thông qua ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ hỗ trợ phụ nữ

của các doanh nghiệp, doanh nhân cho 170 phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất 0%. Tham gia trợ 486 chị Nest khởi nghiệp. Năm 2021 có 1 hợp tác xã và 3 tổ hợp tác được thành lập mới, đến nay toàn tỉnh có 12 hợp tác xã và 34 tổ hợp tác có phụ nữ quản lý. Hội LHPN tỉnh đã vận động các nữ doanh nhân, nữ chủ doanh nghiệp tài trợ 850 triệu đồng cho 170 hội viên nghèo vay với lãi suất 0% để phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2021, Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ 3 cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ đại hội điểm cấp cơ sở tại xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, đại hội điểm cấp huyện tại huyện Thái Thụy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã có những chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, kịp thời để đẩy nhanh tiến độ đại hội ở mỗi cấp. Do đó, Thái Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành đại hội 3 cấp vào ngày 15/9/2021, vượt trước 1 tháng so với kế hoạch của tỉnh và trước gần 4 tháng so với quy định của trung ương.

Hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phát động hưởng ứng thực hiện đợt thi đua đặc biệt "130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII" do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ ngày 20/10/2021 đến ngày 20/1/2022. Đợt thi đua đã nhận được sự chung tay vào cuộc của các cấp hội LHPN và đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh với hàng trăm nghìn công trình, phần việc, hành động vượt khó, sáng tạo, hiệu quả. Hội LHPN tỉnh đã thực hiện hiệu quả 2 phần việc. Huy động nguồn vốn tài trợ 850 triệu đồng

của các doanh nghiệp, doanh nhân cho 170 phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất 0%. Tham gia trợ 486 chị Nest khởi nghiệp. Năm 2021 có 1 hợp tác xã và 3 tổ hợp tác được thành lập mới, đến nay toàn tỉnh có 12 hợp tác xã và 34 tổ hợp tác có phụ nữ quản lý. Hội LHPN tỉnh đã vận động các nữ doanh nhân, nữ chủ doanh nghiệp tài trợ 850 triệu đồng cho 170 hội viên nghèo vay với lãi suất 0% để phát triển kinh tế gia đình. Năm 2021, Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ 3 cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ đại hội điểm cấp cơ sở tại xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, đại hội điểm cấp huyện tại huyện Thái Thụy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã có những chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, kịp thời để đẩy nhanh tiến độ đại hội ở mỗi cấp. Do đó, Thái Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành đại hội 3 cấp vào ngày 15/9/2021, vượt trước 1 tháng so với kế hoạch của tỉnh và trước gần 4 tháng so với quy định của trung ương. Hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phát động hưởng ứng thực hiện đợt thi đua đặc biệt "130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII" do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ ngày 20/10/2021 đến ngày 20/1/2022. Đợt thi đua đã nhận được sự chung tay vào cuộc của các cấp hội LHPN và đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh với hàng trăm nghìn công trình, phần việc, hành động vượt khó, sáng tạo, hiệu quả. Hội LHPN tỉnh đã thực hiện hiệu quả 2 phần việc. Huy động nguồn vốn tài trợ 850 triệu đồng

Thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, trước yêu cầu phát triển đất nước trong điều kiện có nhiều yếu tố tác động tiêu cực, nhất là dịch Covid-19, đòi hỏi hội LHPN các cấp phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy tính tự chủ vươn lên của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Trong thời gian tới, các cấp hội LHPN tỉnh sẽ triển khai thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ để phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp phụ nữ.

Ba là, chủ động tham mưu, đề xuất và tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phân biên xã hội; phát huy quyền làm chủ của phụ nữ; thực hiện tốt chức năng đại diện, vai trò nòng cốt chính trị trong công tác phụ nữ của tổ chức hội.

Bốn là, cùng với hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp hội quan tâm hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em ngay trong gia đình và cộng đồng; phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ khó khăn, yếu thế...

Năm là, tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành các hoạt động hội. Thường xuyên xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh. Không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động theo phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội". Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình

Vững tâm vượt qua đại dịch

Dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ - những người được coi là "phải yếu" song lại là người vừa đảm đương công việc xã hội vừa chăm lo cho gia đình. Nhằm san sẻ "gánh nặng kép" đó, các cấp hội phụ nữ đã có nhiều hoạt động cụ thể, không chỉ thể hiện vai trò đồng hành cùng phụ nữ mà còn góp phần chung tay cùng toàn hệ thống chính trị trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

Bà Phạm Thị Lan, hội viên phụ nữ tổ 7, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) năm nay hơn 70 tuổi nhưng lại là lao động chính, chỗ dựa cho 2 cháu ngoại mồ côi bố mẹ đã hơn 10 năm nay và người chống đỡ ốm nặng. Dịch Covid-19 khiến việc làm tự do của bà cũng hạn chế, kinh tế giảm sút. Nhưng rất kịp thời, qua kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường, các cháu của bà đã được cửa hàng tự chọn Bấy Liên nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Bà Lan cho biết: Các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến phường, các nhà trường, đặc biệt là hội phụ nữ thường xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ các cháu tôi. Vừa

động viên tinh thần vừa hỗ trợ vật chất để giúp gia đình bớt khó khăn. Tôi rất cảm ơn, đặc biệt là cửa hàng tự chọn Bấy Liên. Nhờ sự giúp đỡ đó bà cháu tôi có thêm nguồn lực vượt qua khó khăn, nhất là trong thời điểm dịch bệnh này. Em Bùi Công Hiếu, cháu ngoại bà Lan cho biết: Em rất vui khi được tặng quà, em sẽ học giỏi, chăm ngoan để không phụ lòng mọi người.

Triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục và phát triển kinh tế, bên cạnh các hoạt động kết nối để hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay, các cấp hội phụ nữ còn hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã của phụ nữ. Bên cạnh việc góp phần phát triển kinh tế, tạo ra chuỗi giá trị, những mô hình này còn thắt chặt tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của chị em phụ nữ. Mới đây nhất, các cấp hội phụ nữ đã hỗ trợ thành lập tổ hợp tác đan ghế nhựa xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình). Bà Hoàng Thị Tơ, thành viên tổ hợp tác cho biết: Phụ nữ tầm 50 tuổi trở đi là không thể vào các công ty, hội viên phụ nữ trung tuổi, cao tuổi trong xã chỉ trông chờ vào

đồng ruộng. Bây giờ được hội cấp trên hỗ trợ thành lập tổ hợp tác, chúng tôi rất mừng. Chị em tập hợp lại để được hướng dẫn kỹ thuật đan ghế nhựa; được tổ hợp tác tìm thị trường tiêu thụ nhằm giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, có thêm thu nhập cho gia đình.

Bên cạnh những món quà trao tặng hội viên, trẻ em khó khăn, hỗ trợ phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ cũng linh hoạt, sáng tạo tổ chức các hoạt động hội phù hợp với tình hình dịch ở từng thời điểm. Nhiều mô hình, hoạt động đã được thực hiện hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh như cấy lúa, gặt lúa giúp gia đình phụ nữ điện cách ly y tế; cấy lúa trên diện tích ruộng bị bỏ hoang, thu gom phế liệu gây quỹ giúp phụ nữ nghèo, tích cực tham gia bảo vệ môi trường để phòng, chống dịch; tặng quà gia đình hội viên có người mắc Covid-19... Chị Đinh Thị The, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hưng Hà cho biết: Thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, Hội LHPN huyện đã phát động các cơ sở hội xây dựng các kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế địa phương như nhận ruộng bỏ hoang để cấy lúa gây quỹ, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, duy trì mô hình cặp lá yêu thương, tiếp sức đến trường. Thời gian tới, Hội LHPN huyện vẫn tiếp tục hỗ trợ phụ nữ trong phát triển kinh tế, đặc biệt là hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Nếu dịch bùng phát mà các em không đến trường được thì các cấp hội sẽ tổ chức vận động quyên góp để hỗ trợ các em điện thoại, máy tính, mạng internet để các em được học trực tuyến ở nhà để bảo đảm các em tuy không đến trường nhưng không ngừng học.

Sự hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của các cấp hội và hội viên, phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục giúp nhiều phụ nữ, trẻ em có thêm niềm tin vượt qua đại dịch, vươn lên trong cuộc sống.

XUÂN PHƯƠNG



Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà trao kinh phí chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho con hội viên Trần Thị Tâm, xã Thái Hưng.

Những "bông hồng" làm kinh tế giỏi

Thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", trên địa bàn huyện Đông Hưng đã xuất hiện nhiều gương hội viên, phụ nữ tiêu biểu. Họ là những "bông hồng" đẹp, điển hình về tinh thần chịu thương chịu khó, sáng tạo, quyết đoán đưa gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

"Đan" giấc mơ sinh kế

Từ nguồn nguyên liệu tưởng như bỏ đi, sống đây ao, hồ là cây bèo tây, chị Đặng Thị Thơ, xã Minh Phú đã sử dụng để đan thành các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp, độc đáo, giá trị, thân thiện với môi trường, xuất khẩu sang các nước châu Âu, Nhật Bản. Chị Thơ cho biết: Nghề đan bèo tây để học, để làm, lại nhẹ nhàng, tận dụng được thời gian nhàn rỗi, ai cũng có thể tranh thủ làm được, người nào làm nhiều sản phẩm thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng, người làm ít cũng được khoảng 2 triệu đồng/tháng trở lên. Hiện nghề đan bèo tây của chị Thơ đang tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động nông nhân trong và ngoài xã. Chị Thơ cung cấp nguyên liệu cho 12 đầu mối nhận hàng, chị em sẽ đến đó nhận về nhà đan, chị chỉ nhận lại sản phẩm đã hoàn thành. Tại nhà chị Thơ có 10 lao động làm các công đoạn: vệ sinh, chỉnh sửa sản phẩm cho đẹp, dính keo, phơi hoặc sấy, đóng thùng để xuất đi. Mỗi năm chị Thơ xuất khẩu 72 công hàng với hàng triệu sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng.

Làm việc có tâm để nâng tầm giá trị

Đang làm ở một công ty may có tiếng nhưng chị Phạm Thị Thanh Xuân, thôn Quang Trung, xã Đông Xuân vẫn quyết định nghỉ việc, gom vốn đầu tư mở xưởng phát triển nghề may. Với sự năng động, nhanh nhạy, chỉ trong một thời gian ngắn chị đã tìm được một đặt hàng ổn định may quần áo xuất khẩu sang Hàn Quốc, Anh, Trung Quốc. Chị Xuân cho biết: Lúc mới mở xưởng chỉ có 5 chị em, sau các chị em thấy công việc nhàn, ổn định nên xin vào làm. Đa phần chị em muốn may hàng tại nhà nên tôi đầu tư máy đặt tại nhà các chị để các chị vừa may vừa tranh thủ trông con nhỏ, làm



Tận dụng những ngày nắng, chị Đặng Thị Thơ, xã Minh Phú phơi sản phẩm đan từ bèo tây thay vì sấy để giảm tiền điện.



Mỗi vụ chị Trần Thị Mỹ, xã Lô Giang thu trên 10 tấn hồng xiêm ngọt.

việc nhà... Một số công đoạn nhẹ nhàng, không cần kỹ thuật tôi vẫn nhận chị em có tuổi vào làm để mọi người có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Người nào chưa biết việc, tôi trực tiếp hướng dẫn, dạy đến khi họ sử dụng thành thạo máy may, tự may hoàn thiện được sản phẩm không mất phí học nghề. Hiện tại xưởng của chị Xuân có 26 máy may, chỉ cần đầu tư hàng chục máy may đặt tại nhà những chị không có điều kiện đến xưởng. Dù làm việc tranh thủ kết hợp với việc nhà song mỗi tháng chị em cũng có thu nhập 3 - 5 triệu đồng/người. Không chỉ góp phần đưa nghề về quê, chị Xuân còn tích cực giúp đỡ những chị em khác và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, trong xã để cùng xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tạo điều kiện cho trẻ được đến trường. Phương châm sống của chị Xuân rất đơn giản "làm việc có tâm để nâng tầm

giá trị", vì thế trong khi nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì xưởng may của chị Xuân vẫn hoạt động bình thường, đơn hàng đều đặn. Trung bình mỗi tháng chị Xuân xuất 4.800 sản phẩm, đạt doanh thu trên 2 tỷ đồng/năm.

Bảo tồn, phát triển sản phẩm đặc thù địa phương

Xã Lô Giang nổi tiếng với những cây hồng xiêm ngọt có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm. Để góp phần bảo tồn, phát triển sản phẩm đặc thù này của địa phương, cũng là để làm giàu cho gia đình, chị Trần Thị Mỹ, thôn Hoàng Nông đã chuyển đổi 1,2 mẫu ruộng cấy lúa kém hiệu quả và vườn trồng của gia đình trồng trên 150 cây hồng xiêm ngọt. Hồng xiêm trong vườn của chị có tuổi đời từ 25 - 70 năm. Trồng hồng xiêm đã

những năm, chị Mỹ tích lũy được nhiều kinh nghiệm chăm sóc để cây sai hoa, sai quả và cho thu hoạch từ tháng 12 năm trước tới tháng 7 năm sau. Chị Mỹ chia sẻ: Với cây hồng xiêm, sau khi trồng cây to đến đâu vun gốc đến đấy, thường xuyên bấm bỏ ngọn để cây ra nhiều cành, sau thu hoạch quả cắt tỉa cành vượt, cành tăm, cành sâu bệnh... đóng thời bón phân tổng hợp cho cây, theo dõi diệt ruồi hại quả và sâu tiện vỏ cho cây. Mỗi vụ chị Mỹ thu được trên 10 tấn hồng xiêm, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 giá bán có giảm song đến giờ chị đã bán được trên 70 triệu đồng. Chị Mỹ còn tích tụ 1,7 mẫu ruộng cấy các giống lúa chất lượng. Mỗi năm chị bán thóc được 50 triệu đồng. Ngoài ra chị cũng tích cực phát triển chăn nuôi lợn, gà, cá. Vất vả sớm tối song bù lại mỗi năm sau khi trừ chi phí chị Mỹ thu được 120 - 150 triệu đồng, trở thành điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi của huyện.

Chị Bùi Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Hưng cho biết: Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình; phối hợp với ngân hàng cho gần 9.000 chị em vay vốn với số dư đến gần 528 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh; mở 80 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho chị em. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều phụ nữ tiêu biểu mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích tụ ruộng đất, du nhập nghề về địa phương... tạo việc làm cho nhiều lao động. Thời gian tới, bên cạnh các giải pháp hỗ trợ chị em về giống, vốn, kiến thức, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn vận động chị em giúp nhau cùng làm giàu, xây dựng gia đình hạnh phúc; kịp thời phát hiện, giúp chị em biến ý tưởng khởi sự, khởi nghiệp mới thành hiện thực.

THU HIỀN